



KiNDY LinQ

Chương trình vui chơi học tập miễn phí và hòa nhập cho trẻ từ sơ sinh tới 3.5 tuổi và gia đình của các bé

KindyLinQ là một chương trình vui chơi miễn phí được cung cấp dưới hình thức một nhóm vui chơi (playgroup) để gia đình và các bé có thể tham gia trong những năm đầu đời trước khi vào mẫu giáo.

Chương trình được dẫn dắt bởi nhân viên của KindyLinQ và cung cấp một không gian an toàn, thân thiện để gia đình dành thời gian với các bé và cùng nhau tham gia vào những trải nghiệm học tập vui nhộn.

Chương trình diễn ra trong suốt các kỳ học.

Việc tham gia là tự nguyện và gia đình phải luôn tham gia cùng với các bé.

Mỗi địa điểm khác nhau có ngày và giờ khác nhau.

Các buổi vui chơi do KindyLinQ thực hiện dựa trên các chương trình và thực hành đã được thực nghiệm, bao gồm Khung Giáo dục Mầm non.

Lợi ích cho trẻ và gia đình

Gia đình đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thiết lập môi trường cần có cho sự phát triển và học tập của trẻ.

KindyLinQ cung cấp hướng dẫn cho các gia đình để hỗ trợ con em học tập tại nhà.

Chương trình này hỗ trợ việc học tập, phát triển và tham gia

của trẻ trong những năm đầu đời trước khi bắt đầu đi học Mẫu giáo.

Tính chất thân thiện, tập trung vào gia đình của KindyLinQ giúp các gia đình dễ dàng tương tác với các nhà giáo dục trong môi trường giáo dục.

Chương trình thiết lập sự liên kết chặt chẽ và hỗ trợ tốt giữa gia đình, nhà trường, các cơ quan dịch vụ mầm non và cộng đồng.

Học tập qua vui chơi

Chương trình KindyLinQ dựa trên mô hình nhóm vui chơi được dẫn dắt.

Tại KindyLinQ, trẻ em được học qua những trải nghiệm trực tiếp với sự hỗ trợ và hướng dẫn của một người lớn biết quan tâm.

Trẻ sẽ học các kỹ năng giúp ích cho bản thân ở thời điểm này và cho việc học tập sau này học bao gồm giao tiếp xã hội, kiểm soát cảm xúc và phát triển kỹ năng ngôn ngữ để đảm bảo trẻ có thể truyền đạt ý tưởng và nhu cầu của mình một cách hiệu quả.

KindyLinQ cũng hỗ trợ kết nối các gia đình với các cơ sở mẫu giáo được phê duyệt.

Xem danh sách đầy đủ các địa điểm có chương trình KindyLinQ trên trang web Giáo dục và Chăm sóc Tuổi Mầm non và giữ chỗ cho bạn.